

จดหมายข่าว (iNT News)

จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครั้งที่ 14/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563



NEWS

(1) งาน EE รายงานผลการจัดกิจกรรม Startup Thailand League ตามที่งาน EE ได้มีการจัดกิจกรรม Startup Thailand League โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมจำนวน 37 คน ซึ่งในขณะนี้ได้จัดกิจกรรม Bootcamp, Mentoring Session และนำทีม startup ของนักศึกษาไป pitch ในเวทีระดับประเทศเป็นเรียบร้อยแล้ว โดยมีทีมที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 5 ทีม (ทีมละ 25,000 บาท) ได้แก่ ทีม Penguintory, ทีม TEAnity, ทีม Selfin, ทีม One Night Miracle และทีม SPIONs

(2) งาน AD แจ้งแผนการดำเนินงานปิดปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัย งาน AD แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องมหาวิทยาลัยแจ้งแผนปิดปีงบประมาณ 2563 มายังสถาบันฯ โดยขอให้ทุกงานดำเนินการดังนี้ 1) งานใดมีแผนการจัดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 63 นี้ ขอให้ดำเนินการขออนุมัติหลักการจัดกิจกรรมภายในวันที่ 21 ส.ค. 63 เพื่อนำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารในวันที่ 24 ส.ค. 63 เพื่อดำเนินการจอบและกันงบประมาณต่อไป 2) ในส่วนของกิจกรรมใดที่เคยได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณไว้แล้ว ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามแผนกิจกรรมให้เรียบร้อยภายในวันที่ 21 ส.ค. 63

(3) งาน AD นำเสนอ Flow การจัดสรรเงินงานบริการวิชาการ งาน AD นำเสนอ Flow การจัดสรรเงินบริการวิชาการ ให้กรรมการบริหารพิจารณา โดยมีขั้นตอนสำคัญต่างๆเช่น การส่งรายละเอียดเงินงวด การตรวจสอบเอกสาร การขออนุมัติจัดสรร การดำเนินการโดยกองคลังมหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งใบเสร็จรับเงิน แจ้งการโอนเงิน และการบันทึกข้อมูล โดยใน Flow นี้ ที่ประชุมมีความเห็นให้ปรับรูปแบบ flow เรื่องการอนุมัติจัดสรร และให้จัดเวลาการรับเช็ค

(4) งาน AD นำเสนอการจัดทำแบบฟอร์ม/ขั้นตอนเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าใช้จ่ายดำเนินการด้าน IP งาน AD นำเสนอแบบฟอร์มและขั้นตอนเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติ การอนุมัติ และขั้นตอนการอนุมัติเบิกจ่าย โดยที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติมให้มีการปรับให้ครอบคลุมในเรื่องการเบิกจ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนาที่เป็นภายใต้กิจกรรม/โครงการด้วย เพื่อให้ใช้เป็นรูปแบบเดียวกันต่อไป และในส่วนของแบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาดด้วย โดย

เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมในการยื่นจด ต่ออายุ ขอแก้ไข ขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ คำขอตรวจค้นคำขอรับสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร และคิดสำเนา ตลอดจนคำพิมพ์/ถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าให้ส่งให้งาน TC ดำเนินการปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกันต่อไป

(5) งาน RA เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 เนื่องจากการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 หัวข้อ “Trend and Technology อาหารผู้สูงอายุ” ไปเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ งาน RA จึงขออนุมัติจัดสัมมนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “เทคนิคการตัดแปรรื้อสัสมิอาหารสำหรับผู้สูงอายุ” ในวันพุธที่ 26 ส.ค. 63 ผ่านระบบ Online โปรแกรม ZOOM

(6) งาน EE เตรียมจัดกิจกรรม MUxTrue Co-Creation workshop ที่ประชุมอนุมัติเห็นชอบให้งาน EE จัดกิจกรรม MUxTrue Co-Creation workshop จากความร่วมมือของ iNT กองบริหารงานวิจัย และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารโครงการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากแหล่งทุนภาคเอกชน และสามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ True LAB @ Mahidol อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งในส่วนของ iNT จะมีผู้บริหาร ทีม RA และทีม TC เชิงรุกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

(7) เตรียมขยายการรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM ให้มากขึ้น ตามที่ iNT เคยจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม ZOOM Meeting โดยสิทธิ์นั้นสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวน 100 ราย เนื่องจากในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาที่ผ่านมาของ iNT มีผู้ลงทะเบียนขอเข้าร่วมเกินจำนวน 100 ราย กรรมการบริหารจึงเห็นควรให้มีการขยายการรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมเพื่อรองรับกิจกรรมของในครั้งต่อไป